



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

\*\*\*\*\*

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ข้อ ข หากมีตำแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการจากตำแหน่งทุกกรณีให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศมีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่างให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ที่ขอย้ายได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงกำหนดให้ผู้มีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอย้ายได้ยื่นคำร้องขอย้ายตามประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาย้ายตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย หากคำร้องขอย้ายไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติคำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายฉลาด เจริญวิสา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่ง เลขที่	จำนวน นักเรียน	หมายเหตุ
๑	โรงเรียนบ้านหนองปลาตุกศรีวิทยา	เมืองสกลนคร	๓๙๗	๙๙	
๒	โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์	เมืองสกลนคร	๒๑๖๐	๔๑	